



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 1 พฤษภาคม 2568

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16069

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 39.42 Ad Value: 49,275

PRValue (x3): 147,825

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.มุ่งสร้างพันธมิตรทำMOUเอกชนยกระดับผลผลิตยาง

# กยท.มุ่งสร้างพันธมิตร ทำMOUเอกชนยกระดับผลผลิตยาง

เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 2 ฉบับ ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันเกษตรกรฯ ผลักดันความร่วมมือด้านโลจิสติกส์สนับสนุนผลิตภัณฑ์ยาง กยท.กับบริษัท ไพรเมี่ยไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด และความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราแบรนด์ “Greenergy Tyre” กับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสหกรณ์ตราดยางพารา จำกัด มุ่งยกระดับพัฒนานวัตกรรมแปรรูปยางพาราอย่างครบวงจร ควบคู่กับการวางระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ

ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการ กยท.กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของ กยท.ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางผ่านการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับแรกระหว่าง กยท.กับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสหกรณ์ตราดยางพารา จำกัด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ล้อยางมอเตอร์ไซค์แบรนด์ “Greenergy Tyre” ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน โดยบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีส่วนช่วยในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตที่มีมาตรฐานเทียบเท่าประเทศญี่ปุ่น เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตล้อยางมอเตอร์ไซค์แบรนด์

“Greenergy Tyre” โดยใช้วัตถุดิบยางพาราจากพี่น้องเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางส่งยางเข้าสู่กระบวนการผลิต เพิ่มมูลค่าให้กับยางไทยจากวัตถุดิบสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปเชิงพาณิชย์

นอกจากนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จะเป็นการสนับสนุนช่องทางประชาสัมพันธ์และการตลาด พร้อมขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านผลิตภัณฑ์ยางในภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของ กยท.ในการสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมยางอย่างยั่งยืน สอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างเสถียรภาพด้านราคา ทั้งนี้ ยังต่อเนื่องกับอีกบันทึกข้อตกลงที่ กยท.และบริษัท ไพรเมี่ยไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ลงนามร่วมกัน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการแบบครบวงจร ครอบคลุมการวางแผนเส้นทางขนส่ง การบริหารจัดการคลังสินค้า การติดตามสถานะสินค้าแบบเรียลไทม์ และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการเกษตรกรและผู้ประกอบการยางพารา ช่วยให้อุตสาหกรรมยางพาราของ กยท. อาทิ ยางล้อหมอนยางพารา และผลิตภัณฑ์ยางพาราอื่นๆ ถึงมือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับความต้องการของลูกค้าและตอบโต้ภัยการบริการอย่างมีคุณภาพในอนาคต

# กยท. เลื่อนฤดูกาลเปิดกรีดยาง เป็น มิ.ย.68 หวังดึงราคายางกลับสู่เสถียรภาพ

โดย lungporn - เมษายน 30, 2025



ประธานบอร์ด กยท. มั่นใจมาตรการเลื่อนเปิดกรีดยางออกไป 1 เดือน เป็น มิ.ย. 68 ที่ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรฯ ทั่วประเทศ จะทำให้ยางหายจากตลาดไม่ต่ำกว่า 2 – 3 แสนตัน ดึงราคายางกลับสู่เสถียรภาพ พร้อมจัดเต็มมาตรการรองรับช่วยเหลือ ทั้งหนุนสินเชื่อระยะสั้นแก่สถาบันเกษตรกรฯ ปลดดอกเบีย 4 เดือน สร้างแหล่งเงินทุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตบำรุงสวนยาง

**เกษตรก้าวไกลLIVE-เลื่อนฤดูกาลเปิดกรีดยางออกไป 1 เดือน**

<https://www.facebook.com/kasetkaoklai/videos/4101978443416388>

วันนี้ 30 เม.ย. 2568 การยางแห่งประเทศไทย ( กยท. ) ได้จัดให้มีการแถลงข่าว "มาตรการความร่วมมือเลื่อนฤดูกาลเปิดกรีดยางออกไป 1 เดือน" โดย ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย นายสุขทัตน์ ต่างวิริยกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย นายสวัสดิ์ ลาดपालะ รองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ระดับประเทศ (คยท.) และมีนายสมจิตร คล้ายประสงค์ นายกสมาคมผู้ผลิยางแผ่นรมควันภาคใต้เข้าร่วม ณ ห้องประชุมรัชฎา อาคาร 2 ชั้น 2 การยางแห่งประเทศไทย บางขุนนนท์



ดร.เพิก เลิศวังพ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มาตรการเลื่อนฤดูกาลเปิดกรีดยางออกไป 1 เดือน เป็นมาตรการที่มุ่งรักษาเสถียรภาพราคายาง แก้ปัญหาราคายางที่ปรับตัวลงจากการประกาศนโยบายด้านภาษีของสหรัฐอเมริกา (Reciprocal Tariffs) ซึ่ง กยท. ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบจากสถานการณ์ราคายางพาราที่อาจส่งผลถึงรายได้ของพี่น้องชาวสวนยาง จึงเร่งหารือร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางดำเนินการ และได้เป็นที่มาของการกำหนดมาตรการเลื่อนฤดูกาลเปิดกรีดยางออกไป 1 เดือนออก โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ



“ทั้งนี้ จากเดิมที่เกษตรกรส่วนใหญ่เริ่มเปิดกรีดยางในเดือนพฤษภาคม 2568 ให้เริ่มทำการเปิดกรีดยางในเดือนมิถุนายน 2568 แทน ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลผลิตยางหายจากระบบตลาดโลกไม่น้อยกว่า 200,000 – 300,000 ตัน ซึ่งการลดลงของอุปทานนี้จะสร้างแรงกดดันต่อสมดุลของตลาด ดังนั้น เมื่อฤดูกาลเปิดกรีดยางมาถึง แต่ประเทศไทย ไม่มีการเอาน้ำยางออกจากต้นยาง จะทำให้ปริมาณยางส่วนหนึ่งหายไปจากตลาดโลก และผู้ที่จะได้รับผลกระทบ คือ ผู้ใช้ยางปลายน้ำ ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้ กยท. คาดว่า หากชาวสวนยางให้ความร่วมมือประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ยางจะหายไปจากตลาด 150,000 ตัน ซึ่งมีผลกระทบต่อความต้องการใช้ยางแน่นอน และจะเห็นผลหลังเริ่มมาตรการเป็นต้นไป ทั้งนี้ มั่นใจว่ามูลค่าของยางพาราทั้งระบบจะไม่เสียหายอย่างแน่นอน กยท. คาดว่า หลังดำเนินมาตรการแล้ว ในเดือนต่อไปจะทำให้ยางขาดตลาดและราคาจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าราคาในช่วงนี้แน่นอน” ดร.เพ็ญกล่าว



ดร.เพิก กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้มีตัวเลขเกี่ยวกับปริมาณความต้องการใช้ยาง จากทั้งของกรมวิชาการเกษตร ที่ให้โรงงานได้รายงาน รวมถึงข้อมูลจากตลาดกลางยางพาราทั้ง 600 ตลาดทั่วประเทศ พบว่า มีบางโรงงาน มียางไม่เพียงพอที่จะส่งมอบตามสัญญา ถ้าโรงงานหวังว่าจะเอายางเดือนหน้า ขอบอกเลยว่าเดือนหน้ายางจะหายไปจากตลาดอย่างน้อย 150,000 ตันแน่นอน พร้อมกันนี้ หาดำเนินการมาตรการเลื่อนฤดูกาลเปิดกรีดยางออกไป 1 เดือนแล้ว ราคายางไม่กลับมาในระดับที่ควรเป็นแล้ว กยท.จะมีการดำเนินการมาตรการต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบ แต่ถ้าราคากลับมา อาจจะมีการผ่อนคลายมาตรการในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม 2568 หมายความว่า ต้องมีการคืนราคาซื้อขายกลับมาให้เกษตรกร เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ทั้งระบบ



ดร.เพิก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการเลื่อนฤดูกาลเปิดกรีดยางออกไป 1 เดือน ถือเป็นโอกาสดีที่เกษตรกรจะได้ดูแลรักษาและบำรุงต้นยางให้แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตยางเมื่อถึงเวลาเปิดกรีด ส่วนมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงดำเนินการ กยท. ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือไว้แล้ว ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยบำรุง โดยสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนา ยางพารา มาตรา 49(3) แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผ่านโครงการสินเชื่อระยะสั้น สำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตยางพารา



“ซึ่งสถาบันเกษตรกรสามารถยื่นสิทธิ์ขอกู้ได้สถาบันละ 1 สัญญา วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อสัญญา อัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ เป็นระยะเวลา 4 เดือน (เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป) ซึ่งจะช่วยเหลือเกษตรกรฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อจัดหาปุ๋ยหรือปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาถูก จำหน่ายให้สมาชิก และเกษตรกรในพื้นที่ เป็นการช่วยลดต้นทุน เพิ่มปริมาณผลผลิตยาง และยกระดับรายได้ให้เกษตรกรได้ในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งยกระดับศักยภาพของเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก” ดร.เพิกกล่าว

## ประกาศใช้ พ.ร.บ.ควบคุมยางฯ ย้ำจะดูแลชาวสวนยางให้ได้ผลกระทบ น้อยที่สุด



เปิดตัวเลขราคายางปรับขึ้นต่อเนื่องหลัง “นฤมล” ประกาศใช้ พ.ร.บ.ควบคุมยางฯ ย้ำจะดูแลชาวสวนยาง ให้ได้ผลกระทบน้อยที่สุด



(https://social-  
plugins.line.me/lineit/share?  
url=https%3A%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Fnews%2F4

ศ.ดร.นฤมล ภิญาโณสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์ราคา ยางพาราขณะนี้ว่า ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. ที่ผ่านมา เนื่องจากมาตรการการเรียกเก็บภาษี “โด널ด์ ทรัมป์” ผู้นำสหรัฐ ประกาศปรับขึ้นภาษีนำเข้าพื้นฐาน (Baseline Tariff) ในอัตรา 10% กับทุก

ประเทศที่สหรัฐมีการนำเข้าสินค้า ส่งผลทำให้ราคายางตกลงอย่างต่อเนื่องจนถึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการควบคุมยาง ครั้งที่ 1/2568 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. เพื่อเร่งแก้ไขราคายางพาราอย่างเร่งด่วน

ล่าสุดราคายางพาราทุกชนิดได้ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคากลางเปิดตลาดวันนี้ (29 เม.ย. 68)  
1. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) ราคา 69 บาทต่อกิโลกรัม 2. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3%) ราคา 67 บาทต่อกิโลกรัม 3. น้ำยางสด ราคา 58.25 บาทต่อกิโลกรัม 4. ยางก้อนถ้วย (DRC 100%) ราคา 57 บาทต่อกิโลกรัม และ 5. ยางก้อนถ้วย (DRC 70%) ราคาปรับลงมาเหลือ 39.90 บาทต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ หากนำไปเปรียบเทียบกับราคายางในช่วงวันที่ 8 เม.ย. 68 ที่ราคากลางเปิดตลาด 1. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) อยู่ที่ราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม 2. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3%) ราคา 58 บาทต่อกิโลกรัม 3. น้ำยางสด ราคา 56 บาทต่อกิโลกรัม 4. ยางก้อนถ้วย (DRC 100%) ราคา 53 บาทต่อกิโลกรัม และ 5. ยางก้อนถ้วย (DRC 70%) ราคาปรับลงมาเหลือ 37.10 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าราคายางขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน

“ได้สั่งการให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และ กรมวิชาการเกษตร รายงานการซื้อ-ขาย ทั้งราคาขายยางทั้งปริมาณ และราคาล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 กระทรวงเกษตรฯ มีภารกิจต้องดูแลให้ราคายางพาราอยู่ในจุดที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนยางให้ได้มากที่สุด”



(<https://social->

[plugins.line.me/lineit/share?](https://social-plugins.line.me/lineit/share?)

[url=https%3A%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Fnews%2F4658190/](https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https%3A%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Fnews%2F4658190/)

## ข่าวยอดนิยมในหมวดหมู่

- เรื่องน่ารู้ : กะเหรี่ยงสองสี (<https://www.dailynews.co.th/news/4656080/>)
- เรื่องน่ารู้ : จุฬารัตน์ (<https://www.dailynews.co.th/news/4652997/>)
- เรื่องน่ารู้ : เอื้องกังปลาสิ้อ (<https://www.dailynews.co.th/news/4649908/>)
- พิพิธภัณฑการเกษตรฯ จัดงาน 'รู้ก่อนทำเกษตร' จุดประกายคนรุ่นใหม่ (<https://www.dailynews.co.th/news/4658190/>)

 23 ครั้ง

## ข่าวล่าสุด





หน้าแรก > เศรษฐกิจ-นโยบาย > ข่าวการค้า-เกษตร

เราใช้คุกกี้เพื่อการ  
ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น  
เพิ่มเติม

ยอมรับ



## มติคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรฯ สั่งเลื่อนฤดูกาลเปิดกรีดยางออกไปอีก 1 เดือน

ฐานเศรษฐกิจ

30 เม.ย. 2568 | 13:55 น.

อัปเดตล่าสุด : 30 เม.ย. 2568 | 14:58 น.

**ถัดหลังพ้อค้ำยาง คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรฯ จับมือ กยท. มีมติเลื่อนฤดูกาลเปิดกรีดยางออกไปอีก 1 เดือน คาดทำให้ผลผลิตยางหายไปจากระบบตลาดโลก ไม่ต่ำกว่า 3 แสนตัน**



Male

Play



เราใช้คุกกี้เพื่อการ  
ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น  
เพิ่มเติม



นายธีระชัย แส่นแก้ว ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ระดับประเทศ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า วันนี้ (30 เม.ย.68) ทางคณะกรรมการเครือข่ายฯ และการยางแห่งประเทศไทย ในเรื่องมาตรการขอความร่วมมือเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางเลื่อนฤดูกาลเปิดกรีดยางออกไปอีก 1 เดือน โดยให้เกษตรกรเลื่อนการเปิดกรีดจากเดิมจะทำการเปิดเดือนพฤษภาคม 2568 โดยให้เริ่มทำการเปิดกรีดเดือนมิถุนายน 2568 ซึ่งจะทำให้ผลผลิตยางหายไปจากระบบตลาดโลกไม่ต่ำกว่า 3 แสนตัน หากมูลค่าผลผลิตยางพาราชนิดแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) ก็โลกรั่มละ 72.04 บาท (ข้อมูลจากการประกาศราคารายของฝ่ายเศรษฐกิจการยาง กยท. ณ วันที่ 3 เมษายน 2568) โดยคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 14,400 ล้านบาท ในช่วงเวลาดังกล่าวการลดลงของอุปทานนี้จะสร้างแรงกดดันต่อสมดุลของตลาด

เราใช้คุกกี้เพื่อการ  
ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น  
เพิ่มเติม

กระทรวงเกษตรเปิดกรีดยาง เกษตรกรชาวสวนยางสามารถบำรุงรักษาต้นยางให้แข็งแรงสมบูรณ์ เตรียมพร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อเปิดกรีด โดย กยท. จะสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (3) แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผ่าน

โครงการสินเชื่อระยะสั้น สำหรับสถาบันเกษตรกรเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตยางพารา (สถาบันฯ ละ 1 สัญญา) วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท/ 1 สัญญา โดยปลอดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือนโครงการสินเชื่อระยะสั้น สำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตฯ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป

นอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการยางที่รับซื้อยางพารา ดังนี้

- 1.เสนอให้ผู้ประกอบการยางรับซื้อผลผลิตยางพาราทุกประเภทจากสถาบันเกษตรกร ในราคาไม่ต่ำกว่าประกาศราคายางของฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. ณ วันที่ 2 เมษายน 2568
- 2.ให้ กยท.ช่วยเหลือผู้ประกอบการยางที่รับซื้อยางพาราโดยการช่วยเหลือชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ทั้งนี้จะต้องมีเงื่อนไขเป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
- 3.ให้ กยท. วางแผนซื้อโรงงานผลิตยางล้อเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรมาแปรรูป เพื่อตั้งอุปทานผลผลิตยางออกจากตลาด และเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีมาตรฐาน สร้างโอกาสทางธุรกิจและการตลาด ส่งเสริมให้มีแบรนด์สินค้ายางพาราเป็นของ กยท. รวมถึงเป็นการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

เราใช้คุกกี้เพื่อการ  
ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น  
เพิ่มเติม



**สยามโพลส์**  
สื่อตรง มั่นคง เกียรติธรรม



ค้นหาข่าวสยามโพลส์...

## สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือเกษตรกร เลิกปลูกยางพันธุ์ RRIM600



41 อ่าน

แชร์ 2

สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือเกษตรกร เลิกปลูกยางพันธุ์ RRIM600

สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือเกษตรกร เลิกปลูกยางพันธุ์ RRIM600 ปัจจุบันเกษตรกรไทย ยังคงนิยมปลูกยางพันธุ์ RRIM600 และขาดทุนมาโดยตลอด เนื่องจากยาง RRIM มีต้นกำเนิดพันธุ์มาจากประเทศมาเลเซีย และรัฐบาลมาเลเซีย ก็ประกาศให้ยกเลิกปลูกพันธุ์ดังกล่าวไปแล้วกว่า 30 ปี พร้อมย้ำ กรมวิชาการ มีหน้าที่ต้องประกาศพันธุ์ยาง ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง ประจำปี 2542 อยู่แล้วทุกๆ 4 ปีต่อ 1 ครั้ง แต่พบว่า 9 ปีผ่านไปยังไม่มีการประกาศแต่อย่างใด



ดร.อุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการที่การยางแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมวิชาการยางพารา ในการบริหารจัดการยางพาราสวนยางอารยะเกษตรสู่เกษตรกรมูลค่าสูง ที่โรงแรมคาลิโอแกรนด์ไฮเต็ลแอนเชอร์วิส จังหวัดระยอง พร้อมกับมีการเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ยาง ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งตนเองได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ปัจจุบันเกษตรกรไทย ยังคงนิยมปลูกยางพันธุ์ RRIM600 และขาดทุนมาโดยตลอด เนื่องจากยาง RRIM มีต้นกำเนิดพันธุ์มาจากประเทศมาเลเซีย และรัฐบาลมาเลเซีย ก็ประกาศให้ยกเลิกปลูกพันธุ์ดังกล่าวไปแล้วกว่า 30 ปี

ข่าวล่าสุด

- วันที่[2025-05-01] สมาค  
ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย  
ร่วมมือเกษตรกร เลิกปลูกยา  
RRIM600....

- วันที่[2025-03-29] ศูนย์  
อยุธยา เตรียมนำข้าวขึ้นน้ำ !  
แปรรูป สร้างรายได้ให้กับเก:

- วันที่[2025-03-23] GULF  
CMWTE ผนึกกำลังชุมชน  
ดอยสะเก็ดฯ ลด PM 2.5 ทั  
'ไฟ คีนสมถลให้ป่าด้วยจลิน'

- วันที่[2025-03-19] เกษต  
ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ร่วมการ  
เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ'  
ผสม ระดับเขต ปี 68....

- วันที่[2025-03-19] Gulf I  
กับ ศูนย์ฯ ชาวไทกรู๊ป จัดกิจ  
ระบบนิเวศป่าชายเลนด้วยจ  
จ.ระยอง....

- วันที่[2025-03-16] กัลฟ  
"วันอาทิตย์" แบนด์โซลาร์  
วงจร บุกตลาดค้าปลีกพลัง  
ผ่าน AIS Shop ทั่วประเทศ.

- วันที่[2025-03-14] พานา  
ผนึกกำลัง อย่านะโอะโตะ  
เขียว สร้างปอดให้ชุมชนใน  
อยุธยา....

- วันที่[2025-03-08] นายก  
มือ กำนัน ด.ลาดตะเคียน ภั  
เดินทาง ยุทธศาสตร์ "เมือ:  
เพื่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

- วันที่[2025-02-27] นายก  
กำนัน ด.ลาดตะเคียน กบินจ  
มือ โครงการโรงไฟฟ้าชายฉ  
รมา ส่งเสริมยุทธศาสตร์ "เม  
จลินทรีย์" เพื่อพัฒนาชุมชน

- วันที่[2025-02-26] อยุธยา  
นอก.บางปะอิน ลงมือทำเน

แซนตรีชปลา "การทำแซนดลดการเผาฟาง"....

ดูข่าวทั้งหมด



ทั้งนี้ สมาคมสหพันธ์ฯ จึงทำหนังสือถึงคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย) แต่ก็ไม่เป็นผล ขณะที่ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้ประกาศลดชั้นยาง RRIM600 เป็นยางชั้น 2 และประกาศยางชั้นที่ 1 โดยมีพันธุ์ RRIT3904 ที่ให้น้ำยางมากกว่า RRIM600 ถึงเท่าตัว (RRIM600 ให้น้ำยาง 220 กก./ไร่/ปี RRIT 3904 ให้น้ำยางได้ 400 กก./ไร่/ปี)



ดังนั้นสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางฯ จึงพยายามลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โดยเกษตรกร ที่ปลูกยาง RRIM 600 ไปแล้ว คณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติ ควรซื้อฮอร์โมนเร่งน้ำยาง Epthyphonplus ซึ่งเป็นฮอร์โมนเร่งน้ำยางออกมาอีก 1 เท่าตัว อย่างไรก็ตาม เชื่อกันว่าการเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรชาวสวนยาง หากทุกฝ่ายร่วมมือกันก็จะทำให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้น และเกษตรกรชาวสวนยาง ก็จะมีชีวิตที่ดีตามไปด้วย

ความคิดเห็น 0 รายการ

เรียงลำดับตาม

เพิ่มความคิดเห็น...

ปลั๊กอินความคิดเห็นบน Facebook

สำนักงาน 88/8 หมู่ 4 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 อานหนังสือพิมพ์สยามโพลส์ รوبرูข่าวสาร การเมือง การเมืองท้องถิ่น เศรษฐกิจ สังคม เจาะลึก ทันเหตุการณ์  
E - mail โฆษณา sit\_siampoll@hotmail.com sit\_siampoll@yahoo.com  
โทร. 081-293-6682 ,081-5547016 035 35-9888



สถิติผู้เยี่ยมชม



Male

Play



**ฐานเศรษฐกิจ**

30 เม.ย. 2568 | 15:10 น.

อัปเดตล่าสุด : 30 เม.ย. 2568 | 15:14 น.

**เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เฮ ลั่นห้อง หลังจากบอร์ด กยท.แจ้ง ผู้ว่าคนใหม่ คุณสมบัติไม่ผ่าน มอบ "สุขทัศน์"รักษาการต่อ ห่วง หากเปลี่ยนมากกลางศึกกะทันหัน พวานโยบายรักษาเสถียรภาพราคาอย่าง สะดุด**

เราใช้คุกกี้เพื่อการ  
ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น  
เพิ่มเติม



แหล่งข่าว คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ระดับประเทศ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ทางผู้บริหารคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย(บอร์ด กยท.) ได้มีการแจ้งในที่ประชุมเครือข่ายฯ ว่าผู้สมัครที่ได้มีการสัมภาษณ์ไม่ผ่าน คุณสมบัติ โดยบอร์ด ได้มอบหมายให้นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยต่อไป

“เป็นผลดี เพราะไม่อยากให้เปลี่ยนผู้บริหารคนใหม่ เนื่องจากนโยบายกำลังเดินมาอย่างต่อเนื่อง หากปรับเปลี่ยนกะทันหัน หวั่นนโยบายสะดุด และก็ต้องมาเสียเวลา และเห็นว่านายสุขทัศน์ ก็มีความเหมาะสมเพราะเป็นลูกหม้อ กยท. ที่เข้าใจอย่างดี เห็นด้วยกับบอร์ด ที่มีมติมอบให้นายสุขทัศน์ รักษาการต่อไป การแก้ปัญหาราคายางลุล่วงไปก่อน”

เราใช้คุกกี้เพื่อการ  
ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น  
เพิ่มเติม

## ข่าวที่เกี่ยวข้อง

🕒 1 เดือนที่แล้ว

เปิดรายชื่อ 4 แคนดิเดตตัวเต็ง ซิงเก้าอี้ผู้ว่าการยางฯ

🕒 23 วันที่แล้ว

เปิด 3 แคนดิเดต ซิงเก้าอี้ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย คนใหม่

🕒 15 วันที่แล้ว

จับตา "มือบ เครือข่าย กยท." 70 จว. บุคลากรกลาง  
ประท้วงโดนพ่อค้าเอาเปรียบกดราคายาง

🕒 14 วันที่แล้ว

"เครือข่าย กยท." มาตามนัด ยื่น 9 ข้อ แก้ปัญหายาง  
เร่งด่วน

🕒 2 วันที่แล้ว

มติคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรฯ สั่งเลื่อน  
ฤดูกาลเปิดกรีดยางออกไปอีก 1 เดือน

อนึ่ง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วนภายในวันและเวลาที่กำหนดแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย

ประกอบด้วย 1. นายศรัณย์พงษ์ พุ่งเกียรติ 2. นายกวิน พันธุ์ศิริ 3. นายปรีดา ยังสุขสถาพร โดยทั้ง 3 คน จะเป็นผู้มีสิทธิที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัย

เราใช้คุกกี้เพื่อการ  
ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น  
เพิ่มเติม